
sþ. 599. Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um kennslu í útvegsfræðum við Háskóla Íslands.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur .

1. Er kennsla í útvegsfræðum hafin við Háskóla Íslands?
2. Ef ekki, hvað líður undirbúningi hennar?
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